



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

[www.nongkhwai.go.th](http://www.nongkhwai.go.th)

## คำนำ

เทศบาลตำบลหนองควาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เทศบาลตำบลหนองควาย จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบดังนี้

**สถานะสีเขียว** = ความเสี่ยงต่ำ

**สถานะสีเหลือง** = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการทำงานตามปกติควบคุมได้)

**สถานะสีส้ม** = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)

**สถานะสีแดง** = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้)

ภารกิจของหน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต		วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาตเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาตหรือต่อใบอนุญาต ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	<b>ปานกลาง</b>	- จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองควาย
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	<b>ต่ำ</b>	- จัดทำคู่มือประชาชนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ภารกิจของหน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต		วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ลือคสเป็ก - ค่าน้ำร้อน น้ำชา	ปานกลาง	- จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองควาย
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำ เอกสารเพื่อจำหน่ายแจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง และผู้เข้าสอบคัดเลือก ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - การวิ่งเต้น - ค่าอำนวยความสะดวก	ต่ำ	- จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองควาย - จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของเทศบาลตำบลหนองควาย (No Gift Policy) - จัดทำมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองควาย

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองควาย